



CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM-TGP SYDNEY

THE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY-SYDNEY

LIÊN CA ĐOÀN LÊ BẢO TỊNH

The Combined Choirs' Association of St Paul Le Bao Tinh

92 The River Rd. REVESBY NSW 2212

*Tel: (02) 9773-0933

*Fax: (02) 9773-3998

Revesby ngày 16.7.2019.

Hoàng Minh Hùng, Quý Đoàn Trưởng, Quý Ca Trưởng và chúng con Liên Ca Đoàn Quý Yêu,

Thấm thoát cha con mình đã phục vụ xuyên suốt 30 năm trong môi trường phục vụ Thánh Ca Phụng Vụ cho CĐCGVN Sydney NSW, Cha nhớ lại hình ảnh đầu tiên Liên Ca Đoàn ra mắt tháng 12 năm 1989 tại Đại Nhạc Hội Giáng Sinh nơi sân trường St John Lakemba thuở ấy. Nhân kỷ niệm 50 năm Hồng Ân Sáng Tác Thánh Ca của Cha và 30 năm Phục Vụ Liên Ca Đoàn cũng như 30 năm Liên Ca Đoàn cùng nhau phục vụ, Cha cùng Ban Chấp Hành Liên Ca Đoàn và chúng con cùng nhau tổ chức Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến vào Thứ 6 ngày 2.8.2019, như một dịp để Cha và chúng con Tạ Ôn Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria, đồng thời, để cảm ơn mọi người đã nâng đỡ Cha và Liên Ca Đoàn xuyên suốt 30 năm qua với bao nhiêu sinh hoạt Văn Hóa, Xã Hội, và Bác Ái. Trong dịp này, Cha cùng chúng con giới thiệu 5 tác phẩm đặc biệt. Cha và Ban Chấp Hành cùng nhiều ca viên đã lăn lộn vất vả thực hiện trong 30 năm nay, từ những Trầm Khúc Hoan Ca, CD, và DVD, với Tác Phẩm để đời Con Đường Chúa Đã Đi Qua năm 2007, Đại Tác Phẩm Hành Trình Với Mẹ năm 2016. Nhân Dịp Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến này, Cha và Ban Chấp Hành Liên Ca Đoàn sẽ gửi tặng Quý Ca Viên và Quan Khách tham dự một tập sách Nhạc polyphony Trầm Khúc Hoan Ca Hầy Tạ Ôn Chúa, như một tâm tình Tạ Ôn chúng con đã tích cực cộng tác xuyên suốt 30 năm qua. Sau những năm tháng miệt mài cùng nhiều Ca Viên chúng con thao thức cũng như thức đêm để thu âm CD, cha tin tưởng 5 Tác Phẩm này trong 92 tác phẩm hành trình Thánh Nhạc 50 năm của Cha, như một đóng góp cho nền Văn Hóa Nghệ Thuật Tôn Giáo Việt Nam cho đời và cho người trên toàn thế giới.

Ước mong tất cả chúng con cùng nhau hội ngộ tham dự Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến vào Thứ 6 ngày 2.8.2019 tại Catholic Club Liverpool. Cha và Ban Chấp Hành Liên Ca Đoàn gửi đến từng chúng con tấm thiệp mời như một tâm tình tri ân cảm tạ trân quý từng chúng con âm ắp kỷ niệm thân thương. Rồi mai đây, những kỷ niệm này vẫn còn mãi trong Cha con mình khi tất cả đều qua đi.

Một lần nữa Cha cảm ơn chúng con thật nhiều. Nếu chúng con biết một số cựu Ca Viên, chúng con mời họ tham dự và lấy thiệp mời nơi Ban Chấp Hành Liên Ca Đoàn. Ước mong gặp mặt tất cả chúng con trong Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến đầy Ý Nghĩa này.

Nguyện xin Thiên Chúa Yêu Thương và Hiền Mẫu Maria mà chúng ta kính yêu cảm tạ, đặc biệt qua những Tác Phẩm lịch sử kỷ niệm 50 năm này, với sự bầu cử của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, chúc lành cho Dạ Hội Hồng Ân Cảm Mến và từng người chúng con.

Thân mến trong Chúa Kitô.

Linh Mục Paul Văn Chi..

Linh Mục Tuyên Ủy Đặc Trách Liên Ca Đoàn.